



# โครงการบึงหนองบัว พัฒนาชาวประมงร่วมใจ ชุมชนก้าวไกล

กรมประมง

## ปล่อยทรัพยากรคืนให้ได้อย่างดี

**นับ**ตั้งแต่การทวงคืนผืนป่าของชุมชนตั้งแต่ ปี 2550 ชุมชนบ้านโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอกงาว จังหวัดลำปาง เพื่อมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาภาวะน้ำขาดแคลนในฤดูแล้งเนื่องจากป่าไม้ต้นน้ำเสื่อมโทรมและจากการใช้น้ำทำเกษตรเชิงเดี่ยวได้สำเร็จและสามารถทำผายชะลอน้ำส่งผลทำให้บึงหนองบัวมีน้ำตลอดทั้งปี โดยคาดหวังว่าจะมีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นชาวบ้านกลับยังคงประสบปัญหาภาวะหนี้สิน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนเพื่อให้พ้นจากวงจรชีวิตในรูปแบบเดิม กลุ่มชาวบ้านจึงลุกขึ้นรวมกลุ่มหารื้อและมีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะใช้ประโยชน์ของบึง หนองบัวในการพลิกเปลี่ยนชีวิตจึงนำมติเข้าหารือและขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากกรมประมงจนวันนี้สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนของตนเองให้เป็นแหล่งรายได้ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน



## เริ่มต้นคิด

## สำเร็จเพราะลงมือทำ

กรมประมง ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนบ้านโป่ง นับตั้งแต่ที่ประชุมของชุมชนมีมติต้องการพัฒนา บึงหนองบัว ให้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ผ่านการบริหารจัดการ ด้านประมงอย่างเป็นระบบนับจากการเริ่มเก็บข้อมูลพื้นฐาน ของชุมชน การวิเคราะห์ และระดมความคิด และวางแผน อย่างมีส่วนร่วม จนกำหนดเป็นแผนและกิจกรรมดำเนินงาน ภายใต้การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน รวมถึง การกำหนดกฎระเบียบร่วมกัน การอบรมถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเพาะพันธุ์ปลา และการแปรรูป สัตว์น้ำที่ระดมทุนสร้างบึงกึ่งกึ่งกึ่งและจัดทะเบียนองค์กร ชุมชนประมงท้องถิ่นที่ถูกต้องกฎหมายในการจัดการและใช้ประโยชน์ จากแหล่งผลิตสัตว์น้ำของชุมชนได้สำเร็จ

## มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

**ปัจจุบัน** ชาวบ้านในชุมชนบ้านโป่งสามารถดำรงชีวิต ได้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการแหล่งน้ำของตนเอง ให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำได้อย่างมีศักยภาพสมาชิก ชุมชน 69 ราย เริ่มส่งมอบความมั่งคั่ง จากเงินทุนเริ่มต้น 26,200 บาท **ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น สามารถจำหน่าย สัตว์น้ำได้ 3.75 ตัน สร้างรายได้เข้ากองทุน 198,709 บาท จนสามารถปันผลคืนให้สมาชิก 2 ครั้ง เป็นเงินถึง 18,663 บาท** หรือเกือบสามารถคืนเงินทุนตั้งต้นได้ ครบหมดสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตตามวิถีของ ชุมชน ทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ำให้กับชุมชนอื่นในจังหวัดถึง 11 อำเภอ

**สามารถจำหน่ายสัตว์น้ำได้ 3.75 ตัน สร้างรายได้เข้ากองทุน 198,709 บาท จนสามารถ ปันผลคืนให้สมาชิกได้ 2 ครั้ง เป็นเงินถึง 18,663 บาท**